



พันธกิจที่มีนิมิตเพื่อการฟื้นฟูอิสราเอลและประชาชาติ

ต้นมะกอก



อาเซอร์ อินเทเตอร์

เรือโนอาห์ น้ำมันแห่งการเจิม สวนเกทเสมณี การเสด็จมาครั้งที่2 และการคืนดีของอิสราเอลและคริสตจักรทั้งหมดนี้ มีอะไรที่เหมือนกัน ? คำตอบ คือมันถูกอธิบายโดยภาพของ ต้นมะกอก

หลังจากน้ำท่วม โนอาห์ส่งนกพิราบลงไปโฉบหาแผ่นดินที่จะเข้าอยู่อาศัย
เมื่อนกพิราบคาบกิ่งมะกอกบินกลับมา โนอาห์และครอบครัวก็รู้ว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว (ปฐมกาล 8:11)
จากเหตุการณ์นั้น ภาพของนกพิราบและกิ่งมะกอกได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความหวังในสันติภาพ
ตลอดทั้งพระคัมภีร์ พูดถึงความหวังในอาณาจักรของพระเมสสิยาห์ที่จะมาในอนาคต
ด้วยสันติสุขท่ามกลางบรรดาประชาชาติ (อิสยาห์ 2:4)
เราก็ยึดถือนิมิตคำพยากรณ์นั้นเช่นเดียวกับที่นกพิราบคาบกิ่งมะกอกไว้

ในพลับพลา มีน้ำมันอยู่ 2 ชนิด หนึ่งคือเพื่อให้แสงสว่าง อีกหนึ่งคือเพื่อการเจิม (อพยพ 25:6)
น้ำมันแสงถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อการเปิดเผยสำแดง และสติปัญญา (แสงสว่าง)
เพื่อการเยียวยารักษาและฤทธิ์เดช (การเจิม)
ชนิดของน้ำมันที่นำมาใช้ในการให้แสงสว่างและการเจิมในพระคัมภีร์นั้นคือน้ำมันมะกอก
มันถูกใช้ในการจุดคันประทีป(ภาษาฮีบรูคือเมโนราห์)ในพลับพลา และเพื่อเจิมตั้งกษัตริย์ในการปกครอง,
การเยียวยาผู้เจ็บป่วยและเพื่อชำระปุโรหิตให้บริสุทธิ์

หนึ่งในคำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลคือ การทูลอ้อนวอนของเยชูวาห์
(พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู)ในสวนเกทเสมณี มาจากคำในภาษาฮีบรู **gat - גת** หมายถึง การบิบ **อัด**
เค็น **shemen – שמן** หมายถึง น้ำมัน เกทเสมณีก็คือสถานที่ที่ลูกมะกอกถูกบิบคั้นจนออกมาเป็นน้ำมัน

และสวนเกษตรแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ใด –บนภูเขามะกอกเทศ เยชูวาหรืออิษฐานในสวนต้นมะกอก
“อย่าให้เป็นตามใจของข้าพระองค์ แต่ขอให้ขึ้นไปตามพระทัยของพระองค์” มัทธิว 26:39
นี่คือคำอธิษฐานที่แสดงให้เห็นถึงการอุทิศตัวและการเชื่อฟังอย่างหมดใจ การเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
แท้จริงมาจากการยอมอุทิศชีวิตและการเชื่อฟังเช่นนั้นละ

คือภูเขามะกอกเทศลูกนี้แหละ ทางตะวันออกของเยรูซาเล็ม ที่เยชูวาห้จะเสด็จกลับมา
พระบาทของพระองค์จะประทับที่ภูเขามะกอกเทศ
เมื่อพระองค์นำทัพเหล่าทูตสวรรค์ต่อสู้กับกองทัพของโลกที่จะมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม (เศคาริยาห์ 14:2-4)
นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เยชูวาห้จึงสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้าย
พยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆในอนาคตในขณะที่นั่งอยู่บนภูเขามะกอกเทศ (มัทธิว 24:3)
เยชูวาห้จะเสด็จกลับมาอีกครั้งเพื่อสถาปนาแผ่นดินแห่งสันติสุข
ตามที่โนอาห์และครอบครัวของเขาได้มีความหวังใจไว้แต่ต้น

ในโรม บทที่ 11 เปาโลอธิบายภาพความบริบูรณ์ของอิสราเอลและคริสตจักร
ความสำคัญของผู้เชื่อในพระเมสสิยาห์ที่เหลืออยู่ที่ได้รับการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนยิวและคนต่างชาติโดยทางความเชื่อ
เราถูกเปรียบกับภาพกิ่งที่ถูกทาบเข้ากับต้นมะกอกแห่งความเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้า (โรม 11:17-26)
คุณและผมต่างได้รับสิทธิพิเศษและโอกาสสำคัญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มภาพนิมิตพยากรณ์นี้

ช่วงถาม-ตอบข้อสงสัย



อาเซอร์ อินเทอร์เตอร์ แดน จัสเตอร์ไมค์ บิคเคิล และเวสฮอลล์ ตอบสุดยอดคำถาม ไขข้อสงสัยให้กระจ่าง
ในประเด็นร้อนเกี่ยวข้องกับอิสราเอล ยุคสุดท้าย ในสัมมนาอิสราเอลแบบเข้มข้น จัดโดย **IHOPKC** เข้าชมคลิก

พบทีม : ยูวาล



ในอีก 2-3 เดือนต่อจากนี้ เราอยากจะแนะนำท่านให้รู้จักกับทีม ริไวฟอิสราเอล ผ่านทางวิดีโอสั้นๆ สัปดาห์นี้ พบกับ

CEO แห่งรีไวฟ์ อิสราเอล ยูวาล ยาเนย์

วิดีโอนี้ มีคำแปลให้ในภาษาฝรั่งเศส โปรตุเกส สเปน เดนมาร์ก และเกาหลี [คลิกที่นี่](#)

หากคุณได้พลาดการแบ่งปันเกี่ยวกับการก่อตั้งรีไวฟ์อิสราเอลโดย อาเซอร์ อินเทเรเตอร์ [คลิกที่นี่](#)

สรุปเทศกาลชาวโอท 2016 อีกครั้ง



กิจการ 2:1 เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จำพวกสาวกจึงมารวมใจกันอยู่ในที่แห่งเดียวกัน

สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้จัดงานการประชุมเพื่ออธิษฐานนมัสการในเทศกาลชาวโอ้ต(เพ็นเทคอสต์)เป็นประจำทุกปี เราได้พบกับผู้เชื่อท้องถิ่นจำนวนมากที่สุดจาก 20 ประเทศทั่วโลก มาปรากฏตัวรวมกันในการห่อนนมัสการ และอีกหลายร้อยคนร่วมชมสดจากทางอินเทอร์เน็ต

เราร้องทูลถึงความป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการเพลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอิสราเอลและประชาชาติ เราสัมผัสได้ถึงการทรงสถิต และความชื่นชมยินดีอันเต็มเปี่ยมขณะที่เรานมัสการและอธิษฐานตลอดในคำคั้นนั้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้

นี่คือวิดีโอสั้นๆ จากช่วงการนมัสการ [คลิกที่นี่](#)

จดเทศกาลชาวโอ้ตครั้งต่อไป ไว้ในปฏิทินปีหน้าของคุณ ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2017

สรุปการประชุม ทิคคน ประจำปี



เบน จัสเตอร์

เครือข่ายทิคคนอเมริกา จากกว่า 20 คริสตจักรและพันธกิจ ร่วมกันจัดงานสัมมนาประจำปี ในวันที่ 1-5

มิถุนายน เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการประชุมผู้นำ เป็นการรวมตัวของผู้นำ ผู้นำอาวุโส ผู้ปกครอง
มัครคนยากจากคริสตจักรต่างๆมากกว่า 140 ท่าน ในการเสริมสร้าง
นมัสการร่วมกันและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตามด้วยการประชุมรื้อฟื้น
สุดสัปดาห์ของครอบครัว มีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน ทั้งสมาชิกและมิตรสหายในเครือข่าย

หัวข้อในปีนี้เป็นคือ “เขมมา...พวกเขาจะได้ยินได้อย่างไร” สอดคล้องกับพระธรรมโรมข้อ 10:14
และคำปลุกเร้าของอาจารย์เปาโลในการประกาศข่าวประเสริฐ การสัมมนาเป็นการเรียกที่ชัดเจนให้รื้อฟื้นหัวใจ
ใจรักในการประกาศข่าวประเสริฐที่เกิดขึ้นและเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวของผู้เชื่อในพระเมสสิยาห์
ในยุคแรก วิทยากร ซิด รอท, แดน จัสเตอร์, รอน แคนเตอร์, ท็อด แม็คโดเวล
ได้หนุนใจให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้น
ให้แสวงหาการเติมเต็มของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขนาดที่มากยิ่งขึ้น การนมัสการและเยียวารักษาที่เปี่ยม
ด้วยพลังนำโดย เนท เบนจามิน และแบรนท์ โบเนส ร่วมด้วยทีมนมัสการจาก เอล ซัดได และ อาฮาวา
เยชิวาห์

เข้าชมการเทศนา ที่เราได้เริ่มอัฟโหลดลงในเพลย์บุป [คลิกที่นี่](#)